

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

## SAWAD – รัก เมืองไทย ไม่ลืม สวัสดิ์

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็อาจจะเป็นมุกซ้ำ ในวงการหุ้นมานานเหมือนกัน ตั้งแต่มีชื่อหุ้น SAWAD

เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทย เวลาใครเดินมาเจอเห็นชื่อเมฆ เขาก็จะกล่าวกันว่า สวัสดิ์ครับ... เห็นชื่อเมฆก็จะตอบกลับไปว่า ผมก็ว่าดีครับ ซื่อๆ เก็บไว้เถอะ เล่นเอาถึงกับคนที่คุยด้วย งงไปเลยเชียวแหละ พูดเรื่องอะไร แต่ถ้าเป็นคนในวงการหุ้น อาจจะมีบางช่วง ที่เห็นชื่อเมฆ ก็อาจจะมุกไปใหม่ว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับ แบบนี้ก็จะเข้าใจกันแบบฮาๆ ไป ถ้างการเดียวกัน... ส่วนข้อความที่จั่วหัวในวันนั้นนั่น คำว่า รักเมืองไทย หมายถึง ถ้าชอบ หรือรักหุ้น MTC ก็อย่าลืมมอง หรืออย่ามองข้ามหุ้น SAWAD นั้นเอง... เพราะจะว่าไปแล้ว หุ้น 2 ตัว หรือ MTC และ SAWAD นั้น ในเรื่องของรูปแบบการแกว่งตัว ในเชิงปัจจัยทางเทคนิคนั้น คล้ายๆ กันก็ว่าได้ เรียกว่า ล้อๆ กันไป เพียงแต่บางช่วงบางเวลา ใครจะวิ่งขึ้นวิ่งลงก่อนกันเท่านั้น... อย่าง MTC ที่เคยขาดตาไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น บางท่านก็บอกว่าเข้าไป หรือ เห็นเข้าไป แต่เป็นไปได้อยู่ยังขึ้นต่อ แล้ววันนี้ ยังมา SAWAD ซึ่งจะว่าไป ก็ขึ้นมา 2 วัน เดียวทานก็บอกว่า เข้าไปอีกก็ได้ ... แต่จริงๆ SAWAD ก็น่าจะเคยขาดตาขึ้นมา จะเรียกว่าบ่อยเหมือนกัน หรือในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ที่เห็นชื่อเมฆเขียน ก็จะมีเชียร์บ่อยๆ ด้วยนะ เอาเป็นว่า จะเข้าไปหรือจะเร็วไป เคยกล่าวไว้แล้วว่า มันอยู่ที่รูปแบบการเล่น หรือวิธีการเล่น แล้วก็อย่าลืม เราเล่นหุ้นเอาตังค์นะครับ ไม่ใช่เล่นหุ้นเอาหุ้น หรืออมหุ้นไว้ ถ้าหุ้นมันจะติดตีนจนหลุด Stop Loss นั้นเราก็จะไม่ทนอมหุ้นไว้นะครับ... เรียกว่า ราคาหุ้น 50-60 บาท ลงไป 10-15 บาท แล้วยังมีเสีย ผิดนะ

**ดูตามเกม...** จริงๆ ก็อีกนั่นแหละครับ ขึ้นมาสองวัน จะพักก่อน สักวันสองวัน ก็ไม่เสียหาย

หรือถ้าจะขึ้นต่อเรื่อยๆ ก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่ถ้าเรามองยาวๆ หน่อย แต่ทางหนี ก็ต้องมีพร้อมไว้อยู่ดี

**แนวรับ** : ... 59.0-58.0 และ **ไม่ควรต่ำกว่า 56.0 ด้วยจะดี**

**เป้าหมาย** : ... 70.0-75.0 หรือ อาจจะมองยาวๆ ไปที่ 80+/-

Price Chart...(SAWAD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SAWAD...** วิเคราะห์กันที่รูปแบบราคา หรือ Price Pattern กันก่อน เราจะเห็นว่า การผ่านระดับ 56.0 ขึ้นมาได้ นั่น ถ้าใครอยู่หน้างาน หรือแม้ในวันวาน ก็ต้องซื้อตามนี้กันแล้วละครับ... แต่ถ้าจะซื้อในวันนี้ ก็ถือว่าไม่ผิดนะ เป็นการซื้อตามน้ำ เพียงแต่จะดูจังหวะ หรือว่าจะเข้าซื้อเลย ก็ว่ากันไป... เพราะด้วยรูปแบบของ Pattern นี้ เรามองเป้าหมายได้ถึงระดับ 74.0 หรือช่วงราคา 70.0-75.0 จะพอหวังได้... แล้วถ้าจะดูภาพรวมตามภาพนี้นั้น การตั้งขึ้นมา แล้วพักตัวสักระยะหนึ่ง การขึ้นต่อ อาจจะมีเป้าหมายได้ถึงระดับ High เดิมก็ได้ เหมือนเข้าขายแบบ ลงแรง ก็จะขึ้นแรงได้เช่นกันครับ ยิ่งพักตัวมาแล้วด้วยนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นแรง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน